



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด
เทศบาลนครปากเกร็ด ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามหนังสือเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง สมัครง่ายรับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ
ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยยึดประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัว
และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ งานสรรหาและเลือกสรร ฝ่ายสรรหาและเลือกสรร กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๕ สำนักงาน
เทศบาลนครปากเกร็ด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามรายละเอียดแนบท้าย

๒. ผู้ได้รับการคัดเลือก ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ถือว่าไม่มีสิทธิในการบรรจุและ
แต่งตั้งในการคัดเลือก คือ

- ๒.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
- ๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
- ๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลา ที่จะบรรจุและ
แต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก
- ๒.๔ ผู้นั้นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว

๓. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมัคร หรือไม่มีคุณสมบัติตามคำนิยาม คุณสมบัติของบุคลากรและลักษณะงานที่จะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานเทศบาล ตามที่ ก.ท.จ.จังหวัดนนทบุรี กำหนด หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก ก.ท. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ ตรงตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก ถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นจะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกก็จะมี สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ
เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๐๐๑	นางสาว	ปัทมา	คำหอม

ตำแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๐๐๑	นางสาว	นธวรรณ	แก้วพระอินทร์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล
๐๐๒	นาย	สุทธิพงษ์	หงษ์น้อย
๐๐๑	นาง	สุวรรณ	ศรีมงคล